



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร กล่าวถึงการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง ว่า สร.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอยู่แล้ว เรามีทั้งความรู้ ยา อุปกรณ์ป้องกันจำนวนมาก ที่สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ แต่ไม่อยากให้ชะล่าใจ ประชาชนต้องช่วยกันระมัดระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ และย้ำว่าประชาชนยังเดินทางได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการตรวจโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, nationtv, newtv, thailandplus, thebankokinsight, workpointtoday)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงว่า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เกี่ยวข้องกับ จ.ท่าชีเหล็ก ประเทศเมียนมา อยู่ในระบบการควบคุมสอบสวนโรครวม 38 ราย โดย 20 รายเข้ามาตามระบบและตรวจพบใน LQ ลักลอบเข้าประเทศ 16 ราย และติดเชื้อในประเทศ 2 ราย คือ ชายอายุ 28 ปี จ.เชียงราย และหญิงอายุ 51 ปี จ.สิงห์บุรี แยกตามจังหวัดดังนี้ เชียงใหม่ 5 ราย เชียงราย 26 ราย กทม. 3 ราย พิจิตร พะเยา ราชบุรี และสิงห์บุรี จังหวัดละ 1 ราย สาเหตุที่เดินทางกลับมาจากโรงแรม 1G1 จ.ท่าชีเหล็ก เพราะมีการระบาดของโควิดและทางการปิดสถานบันเทิงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ทำให้พนักงานคนไทยทยอยเดินทางกลับ และพบบางคนติดเชื้อไม่แสดงอาการ ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนการติดเชื้อภายในประเทศของหญิงอายุ 51 ปี จ.สิงห์บุรี เนื่องจากบนเครื่องบิน ผู้ป่วยรายนี้นั่งห่างจากผู้ป่วย จ.พิจิตร และกทม. 8 แถว มีการสวมหน้ากากจึงไม่น่าเป็นสาเหตุของการรับเชื้อ แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง พบว่าทั้ง 3 รายสวมหน้ากากไม่ถูกต้อง โดยใส่หน้ากากไว้ได้จุกและปาก ดังนั้น สถานที่รับเชื่อน่าจะเป็นพื้นที่นั่งรอก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งสนามบินได้ปรับระบบทำความสะอาด และย้ำเตือนผู้โดยสารให้สวมหน้ากากให้ถูกต้อง ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, workpointtoday, nationtv, ThaiPBS, innnews, thailandplus)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยกทม.และปริมณฑล รับผู้ติดเชื้อได้ 230-400 รายต่อวัน ทั้งประเทศรองรับได้ 1,000-1,700 รายต่อวัน มีเตียงสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะมากกว่า 1 หมื่นเตียง ส่วน จ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์มีเตียงรองรับ 60 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วย 26 ราย และเตรียมเตียงจาก รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีก 300 เตียง, จ.เชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ มี 51 เตียง และรพ.มหาวิทยาลัยและเอกชนโดยรอบ อีกกว่า 120 เตียง อ.แม่สอด จ.ตาก รพ.แม่สอด มี 120 เตียง อยู่ในสถานการณ์ที่รับมือได้ ส่วนยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ หน้ากาก แอลกอฮอล์ล้างมือ บุคลากรทางการแพทย์ มีความพร้อมทั้งหมด สิ่งสำคัญคือ ขอให้ผู้ป่วยให้ประวัติที่แท้จริงจะช่วยให้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว การปกปิดจะทำให้คนรอบข้าง ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยง และตรวจวินิจฉัยรักษาได้ล่าช้า สำหรับผู้ป่วยชายอายุ 70 ปี ที่ รพ.แม่สอด ขณะนี้ยังใส่ท่อหายใจ ให้อาหาร และรักษาแบบประคับประคอง ทำให้อาการดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ขณะนี้ จ.เชียงรายควบคุมสถานการณ์ได้ ถ้ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จะอยู่ในสถานกักกันตัว ส่วน จ.เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อจากท่าชีเหล็กมาหลายวันแล้ว กทม. พิจิตร พะเยา สิงห์บุรี ราชบุรี ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม ถือว่ากรณีท่าชีเหล็กทุกจังหวัดควบคุมสถานการณ์ได้ดี แต่ขออย่าประชาชนเรื่องการป้องกัน และขอให้ประชาชน เจ้าของบ้านเช่า บ้านพัก โรงแรม สถานประกอบการ สถานบันเทิง หากพบคนที่กลับมาจากท่าชีเหล็กแล้วไม่ผ่านการกักตัว ขอให้แจ้งหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทันทีเพื่อตรวจสอบ ส่วนกรณีที่มีข่าวทางโซเชียลมีเดียห้ามไปจังหวัดต่างๆ ไม่เป็นความจริง อย่าแชร์ต่อเพราะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขอให้ติดตามข้อมูลจากส่วนราชการเท่านั้น จังหวัดต่างๆ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั้งเชียงใหม่และเชียงราย ไม่มีการปิดจังหวัด ทั้งนี้การติดเชื้อจะเกิดจากการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อ ซึ่งถ้าไม่ได้ไปสัมผัสหรืออยู่ในสถานที่เวลาเดียวกันก็ไม่มีความเสี่ยง กรณีเอกชนจะให้กักตัว 14 วัน เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่เห็นว่าเป็นมาตรการที่เกินความจำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-รพ.แม่สอด เผย ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากศูนย์อพยพ จ.ตาก หายป่วยกลับบ้าน 1 คน ส่วนผู้ป่วยชายไทยอายุ 70 ปี ยังไม่เสียชีวิต

มาตรการของสคบ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-สคบ. เผยแพร่สถานการณ์วันที่ 7 ธ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า SQ ทั้งหมด ได้แก่ เมียนมา 9 ราย

ประเด็นข่าว

สหราชอาณาจักร 4 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย สิงคโปร์ 2 ราย เอสโตเนีย 1 ราย อินเดีย 1 ราย เยอรมนี 1 ราย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 4,107 ราย รักษาหายเพิ่ม 15 ราย รวมรักษาหาย 3,868 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 179 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก., ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, js.100)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ออกรายการในหัวข้อ “การรับมือกับโควิด-19” ผ่านแอปพลิเคชัน พอดแคสต์ไทยคู่ฟ้า กล่าวถึงการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ว่า มีการวางแนวทางคือ 1.ตามแนวชายแดน ได้สั่งการให้ ทหาร ตำรวจ และกองกำลังต่างๆ มีมาตรการในการสร้างเครื่องกีดขวางในระยะที่หนึ่ง เพิ่มการลาดตระเวน 24 ชั่วโมง 2.พื้นที่ตอนใน ต้องมีการสกัดกั้น ตั้งจุดสกัดต่างๆ 3.ประชาชนในพื้นที่ต้องสังเกตคนที่เข้ามาในหมู่บ้าน หากไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วกลับมาไม่กักตัว ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงพิจารณาใช้ภาพถ่ายทางอากาศ หรือจากโดรน ตรวจสอบหาช่องทางที่จะลักลอบเข้ามาเพื่อวางเครื่องกีดขวางและวางกำลังเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ที่ละเมิดเข้ามา หากมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษ เพราะถือว่าไม่รับผิดชอบต่อกันและสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, business today)

-ศบค.มท. สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศดำเนินการ 3 มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 1.ประสานแจ้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เช่น ตำรวจภูธร ดชด. ตม. ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บูรณาการสกัดกั้นและติดตามการลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติ 2.แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอสม.ในพื้นที่ ให้ระวังสังเกต และใช้มาตรการทางการข่าว และอาจกำหนดให้มีการตั้งด่านคัดกรองโรคสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้สอดคล้องกับมาตรการสธ. หากตรวจพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และรายงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายคนเข้าเมือง และ 3.ชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของ ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv, thailandplus)

-พล.ต.จักรพงษ์ จันทร์เพ็ญ ผอ.สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ศปม.ได้ร่วมกับตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร และฝ่ายปกครอง สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่เมืองหน้าด่าน มีมาตรการเพิ่มเติม เช่น ตรวจจับด้วยกล้องวงจรปิด โดรน กล้องยูวี ของกองทัพอากาศ การวางเครื่องกีดขวาง ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านช่วยสกัดกั้นหรือแจ้งเบาะแส และวางจุดตรวจสกัดกั้นตามเส้นทางที่คาดว่าจะลักลอบเข้าเมือง รวมทั้งการตรวจสถานประกอบการ โรงงานต่างๆ ขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการลักลอบเข้าเมืองได้ที่สายด่วน 1138, 1599 และ 191

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ททท. นำคณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน ททท.ส่วนกลาง 70 คน เยี่ยมชมมาตรฐานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19ของโรลิ่งฮิลล์ปาร์ค เชียงราย พื้นที่จัดงานฟาร์มเฟสตา ที่มีกลุ่มผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 2 รายมาเที่ยวคืนวันที่ 29 พ.ย. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เชียงราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะทุกการเดินทาง คุ่มเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด มีการตรวจอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน กำชับให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, tnthailand)

-นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล ก.การต่างประเทศ กล่าวว่า ตั้งแต่ ก.ค. - 6 ธ.ค. 2563 มีการผ่อนคลามาตรการให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวม 6,700 ราย วันนี้ (7 ธ.ค.) ได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อให้นายกฯ เห็นชอบเพิ่มเติมกรณีผู้ที่เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว จากเดิมอนุญาตให้เข้ามา 30 วัน จาก 56 ประเทศ รวมถึงประเทศรัสเซีย เป็น 45 วัน รวมเวลากักตัว 14 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หวังว่าจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้เดือนละกว่า 20,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, จส.100

-พล.ต.ต. อาชยน ไกรทอง โฆษก สตม. เปิดเผยว่า ได้จับกุมคนไทยเพิ่มอีก 4 คน ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทาง อ.แม่สอด จ.ตาก และโพสต์เฟซบุ๊กไปยังสถานที่ต่างๆ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้สตม.และตำรวจพื้นที่ช่วยในการสืบสวนขยายผลการสอบสวนโรคของสธ.ด้วย ส่วนพื้นที่สีแดงพื้นที่สูงเสี่ยง พื้นที่ล่อแหลมทางพรมแดนฝั่งเชียงราย ได้จัดกำลังเสริม ตั้งลาดหนามหีบเพลง ออกลาดตระเวน พร้อมกำชับผู้ประกอบการรถขนส่งรถโดยสาร และบุคคลที่อยู่บริเวณชายขอบ หากพบมีส่วนรู้เห็นหรือช่วยเหลือในการนำพาหรือเข้ามาโดยผิดกฎหมาย จะมีโทษจำคุก 10 ปี ปรับ 100,000 บาท และถ้าพบว่าเป็นที่ซุกซ่อนคนที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จะผิดข้อหาเรื่องซ่อนเร้นฯ มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 50,000 บาท สำหรับช่องทางเข้าออกประเทศทั้งทางบก เรือ อากาศ 126 ช่องทาง มีการปิดพรมแดนทั้งหมด ยกเว้นบุคคล 11 ประเภทที่สามารถเข้าเมืองได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ผู้ว่าฯ กทม.สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสถานประกอบการกิจการที่ได้รับการผ่อนปรน โดยเฉพาะสถานที่ที่เคยเกิดการแพร่ระบาดในรอบที่ผ่านมา เช่น สนามมวย สถานบันเทิง ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชาวที่เกิดขึ้นใน จ.

ประเด็นข่าว

เชียงใหม่ และเชียงราย มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวแล้ว อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าสธ.จะควบคุมสถานการณ์ได้ และเห็นว่าภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล บทลงโทษสำหรับผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำข้อปฏิบัติที่ทุกคนต้องร่วมกันทำเพื่อป้องกันการระบาดระลอก 2 ทั้งนี้ หากทุกคนที่เข้าประเทศผ่านการกักตัว 14 วัน จะไม่สามารถนำเชื้อเข้ามาได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก แนะนำนายกฯ ศบค. และหน่วยงานความมั่นคง เพิ่มมาตรการคุมเข้มโควิด 19 เพื่อรักษาป้อมให้กับประชาชน โดยประกาศพื้นที่เสี่ยง รณรงค์ลด ละ เลี่ยง การเดินทางไปที่เสี่ยง ยกเว้นจำเป็น หากเดินทางเข้าไปในพื้นที่ต้องป้องกันตัวเสมอ และออกจากพื้นที่แล้วควรสังเกตอาการตนเอง ถ้าไม่สบายให้รีบไปตรวจ และเร่งพัฒนาบริการตรวจโควิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่าย

ประเด็นผลกระทบ

1. เชียงรายพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามกีฬา), เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, businesstoday, workpointtoday, newtv, จส.100)

-นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 รายจากศูนย์กักกันตัว เป็นหญิงอายุ 25 ปี 2 ราย อายุ 24 ปี 27 ปี 31 ปี และ 37 ปี ทั้งหมดไม่มีอาการ รักษาตัวอยู่ในห้องความดันลบ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รวมมีผู้ป่วยโควิด 19 ที่เดินทางผ่านชายแดนเข้ามาใน จ. เชียงราย 26 ราย โดยเข้ามาทางด่านพรมแดนปกติและพบเชื้อใน LSQ 20 ราย เป็นผู้หลบหนีเข้ามาแล้วพบเชื้อภายหลัง 5 ราย และเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากผู้ที่หลบหนีเข้ามา 1 ราย

-นพ. ทศเทพ บุญทอง นพ.สจจ.เชียงราย ยืนยันว่า จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อเพียง 26 ราย ส่วนใหญ่มาจาก LSQ จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนกรณีโรงเรียนบางแห่งใน ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ขอบปิดเรียนตั้งแต่ 7-13 ธ.ค. โดยอ้างว่านักเรียนคนหนึ่งไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 นั้น ไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน แต่มีวิธีการอื่น เช่น ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการติดต่อ ซึ่งจะได้ชี้แจงสถานศึกษาดังกล่าวให้เข้าใจ

-นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ผู้ป่วยทั้ง 6 รายไม่มีอาการ และยังเป็นคนอายุน้อยร่างกายแข็งแรง รพ.สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 ราย และได้ดูแลผู้ป่วย ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งมีเตียงรองรับได้กว่า 300 เตียง เพื่อเป็นสถานที่สำรอง

2. ตำหนิรัฐบาลกรณีปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในหลายจังหวัดชายแดน นอกจากเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลในการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบข้ามแดน ทั้งที่มีการเตือนจากหลายฝ่ายตั้งแต่เริ่มมีการระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมีอำนาจพิเศษในการควบคุมพื้นที่แต่ไม่รู้ข้อมูลเรื่องการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ รัฐบาลต้องตรวจสอบและพูดความจริงกับประชาชน ที่สำคัญรัฐบาลต้องมีเอกภาพในการให้ข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการลักลอบข้ามแดน เพราะล่าสุดหน่วยงาน 3 แห่งพูดข้อมูลตัวเลขไม่ตรงกัน คือ ระดับจังหวัด กรมควบคุมโรค และ ศบค.

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ อยากรัฐบาลประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าใช้เงินกู้ได้สัมฤทธิ์ผลตามที่คาดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ อยากรัฐบาล โดยเฉพาะ ก.สาธารณสุข ก.การท่องเที่ยว และ ก.การคลัง บูรณาการร่วมกันเพื่อหาทางออกในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศ

3. ชาวพลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, จส.100, newtv.

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ข้อความ "แพทย์ให้คนไทยช่วยล็อกคาวนตัวเองและครอบครัว 14 วัน" เป็นข้อมูลเท็จ

4. การลักลอบเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เจ้าหน้าที่ทหาร กรมทหารราบที่ 4 แม่สอด ร่วมกับ ตม.ตาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด เข้าตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งจากราชกรในพื้นที่ว่ามีบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนมาพักอาศัยอยู่บริเวณตลาดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอด พบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 7 คนลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ พื้นที่ บ.ริมเมย และ บ.วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด ตรวจร่างกายไม่พบว่ามีไข้ จึงควบคุมตัวส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 และดำเนินคดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.ท.บุญยืน อินทวงศ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษดองจิวคำ (คิงส์โรมัน) สปป.ลาว ตรงข้าม อ.เชียงแสน มีชาวพม่าผู้ติดเชื้อชาวจีน ซึ่งหนีจากเมียนมาผ่านลาว ถูกจับที่จันทองใต้ 2 คน และมีคนไทยราว 500 คน ทำงานที่คิงส์โรมัน ขณะนี้ แขวงบ่อแก้วไม่มีการเล่นเรือบริเวณเมืองต้นฝิ่งและเขตเศรษฐกิจ จึงคาดว่าอาจจะมีคนไทยหลบหนีเข้าไทยได้ กกล.ผาเมืองได้เพิ่มกำลังทหาร 23 ชุด ตั้งจุดตรวจสกัดตามแนวชายแดน 9 จุด 24 ชม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-มีการลักลอบเข้าเมืองบริเวณบ้านด่าน ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี แยกเป็นชาย 27 คน หญิง 31 คน รวม 58 คน และคนไทย 1 คน

ประเด็นข่าว

จากการสอบสวนพบว่าลักลอบเข้ามาเพื่อเดินทางไปทำงานที่ กทม. และจังหวัดใกล้เคียง

5.อุทัยธานีพบพม่ามีไข้สูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายอลงกต วรกี รอง ผวจ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า จากการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในพื้นที่สี่ภาคที่ผ่านมา พบหญิงชาวพม่าในโรงงานแห่งหนึ่ง อ.บ้านไร่ มีไข้สูงเกิน 37.5 อยู่ในข่ายต้องสงสัยติดเชื้อโควิด 19 แต่ผลตรวจเป็นลบ จึงให้กักตัวดูอาการอยู่ในบ้านพักคนงาน และที่ประชุมมีมติให้ปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และร้านอาหารในพื้นที่ในเวลา 22.00 น. พร้อมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยง ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

6.อาการคงค้างโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ว่า ผลวิจัยในหลายประเทศพบว่าผู้ป่วยมีอาการคงค้าง เช่น ไอ หายใจลำบาก อ่อนล้า เจ็บหน้าอก อาการผิดปกติจากระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ลิ้มเลือดอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และอาการผิดปกติจากระบบประสาท ซึ่งหากเป็นสธ. คงจะให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องนี้ เพื่อที่จะป้องกันตัวเองเต็มที่ และคงจะย้ำเตือนเสมอว่าโควิดไม่ใช่โรคประจำถิ่น การติดเชื้อไม่ใช่เรื่องปกติ

ความคืบหน้าจังหวัดต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก

กทม. : นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ระบุผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติมชาย (สาวประเภทสอง) อายุ 30 ปี และหญิงอายุ 26 ปี ซึ่งเดินทางกลับมาจาก จ.ท่าชีเหล็ก เมียนมา และอยู่ระหว่างรักษาตัวที่รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน พบผู้สัมผัสทั้งหมด 91 คน แบ่งเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 คน อยู่ในชุมชน 10 คน อยู่ อ.แม่สาย 2 คน ตรวจแล้ว 1 คนไม่พบเชื้อ อีก 1 คน รอผลตรวจ, คนในครอบครัวที่ จ.พทุมธานี 1 คน รอผลตรวจ, อยู่โรงแรมในกรุงเทพฯ 7 คน ทราบชื่อทั้งหมด ให้กักตัวสังเกตอาการและรอการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีคนขับแท็กซี่ที่เชียงใหม่รายอยู่ระหว่างติดตาม ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 69 คน อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังจนครบ 14 วัน ระหว่างนี้หากมีอาการจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ ส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่า หญิงอายุ 26 ปี พักโรงแรมย่านลาดพร้าวและเข้ามาในพื้นที่ชุมชนทางการเมืองเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีอาการเชื่อมโยงกับสถานที่ชุมชนและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ย่านลาดพร้าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

ตาก : โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด ประกาศหยุดเรียนไม่มีกำหนด หลังจากพบชายไทย อายุ 70 ปี บ้านวังตะเคียน ป่วยด้วยโรคโควิด 19 และนำส่งรพ.แม่สอด ซึ่งหมู่บ้านวังตะเคียนอยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา และมีแรงงานเมียนมาจำนวนมาก รวมทั้งมีสถานประกอบการที่ใช้แรงงานเมียนมาด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก กล่าวทางสถานีวิทยุท้องถิ่นว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตัวที่รพ.แม่สอด 3 ราย รายแรกคือ คนไทยที่ข้ามมาจาก จ.เมียวดี อาการดีขึ้นแล้ว รอการตรวจซ้ำ อีกรายเป็นชาวเมียนมา รักษาตัวที่รพ.แม่สอด และรายล่าสุด ชายอายุ 70 ปี ข้ามไปมาระหว่างฝั่งไทยกับเมียนมา ล่าสุดอาการดีขึ้น ไม่ได้เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31

เชียงราย : กกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงราย นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานออกให้บริการตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยง บริเวณหน้าไร่สิงห์ปาร์ค ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย มีประชาชนเดินทางไปขอรับการตรวจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปท่องเที่ยวและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารภายในงานฟาร์มเฟสฯ คืนวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา

นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สจจ.เชียงราย กล่าวว่า วันนี้รถชีวโมเลกุลพระราชทาน 3 คัน ออกให้บริการตรวจเชื้อกับประชาชนบริเวณหน้าด่านพรมแดนและชุมชนใน อ.แม่สาย, หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง และไร่สิงห์ปาร์ค สามารถตรวจได้วันละประมาณ 1,000 ราย เริ่มตรวจมาตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. มีผู้ตรวจสะสม 4,224 ราย ผลการตรวจ 3,113 ราย เป็นลบ อีก 1,111 ราย จะทราบผลในวันนี้ ซึ่งการตรวจจำนวนมากแล้วยังไม่พบผู้ติดเชื้อแสดงให้เห็นว่า จ.เชียงรายปลอดภัย โดยจะยังตรวจต่อไปจนถึงวันที่ 9 ธ.ค. หากไม่มั่นใจให้ไปรับการตรวจหรือไปตรวจตามโรงพยาบาลใกล้บ้านได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงราย กล่าวว่า วันที่ 10 ธ.ค. ทุกภาคส่วนจะร่วมกันบึ๊กคลื่นนิ่งทั้งจังหวัด เพื่อประกาศว่าจะไม่ปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ จากนั้นหากไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดต่อไปอีก 14-25 วัน ถือว่าปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ที่จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ติดกับ จ.ท่าชีเหล็ก ประเทศเมียนมา กกก.ชายแดนระดับท้องถิ่นฝ่ายเมียนมา ส่งตัวคนไทย 10 คนที่ตกค้างอยู่ใน จ.ท่าชีเหล็ก ให้กับประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ทำงานในสถานบันเทิงฝั่ง จ.ท่าชีเหล็ก เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้รับตัวและนำเข้าสู่ระบบกักตัวดูอาการตามขั้นตอนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ผู้จัดการ

-กลุ่มนักธุรกิจจากสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย นัดหารือกันเพื่อฟ้องร้องผู้ที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

เชียงใหม่ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำรถโมบายพระราชทานไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ตลาดธาณินทร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เป็นวันที่ 2 ต่อด้วยสถาบันเทวัญอเนกคุณธรรม ส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของพนักงานร้านคิงเวย์ 40 คน ซึ่งเป็นบาร์โฮสที่ผู้ป่วยหญิงรายที่ 42 เดินทางไปเที่ยว เพื่อหาเชื้อเพิ่มอีกรอบ เป็นการยืนยันผลของพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้เชียงใหม่พบผู้ป่วย 5 ราย เป็นหญิง 4 ราย และชาย 1 ราย ทั้งหมดติดเชื้อมาจากนอกประเทศและทำงานในสถานบันเทิง 1G1 จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews

พิจิตร : นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นพ.สสจ.พิจิตร นำเจ้าหน้าที่สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง กรณีวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเปิดเรียนวันแรก หลังจากมีครูและนักเรียน 10 คน มีส่วนสัมผัสกับผู้ป่วยหญิงวัย 25 ปี จากการไปเที่ยวสถานบันเทิง ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.พิจิตร ผลเป็นลบ แต่เพื่อความปลอดภัยจึงให้หยุดอยู่บ้าน 14 วัน โดยเรียนผ่านระบบออนไลน์

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, Nationtv, kaohoon, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟริก, 77ข่าวเด็ด, posttoday, xinhuathai, Infoquest, js.100, bangkokbiznews, newtv, positioningmag, sanook, workpointtoday)

-**สหรัฐฯ** รัฐแคลิฟอร์เนียขยายพื้นที่ล็อกดาวน์เกือบทั้งรัฐ เริ่มตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2563 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ต้นเหตุสำคัญที่การระบาดรุนแรง คือการที่คนเพิกเฉยต่อมาตรการป้องกันโควิด 19 และการเว้นระยะห่างทางสังคม

-**รัสเซีย** ศูนย์วิจัยป้องกันโรคโควิด 19 ในกรุงมอสโก อย่างน้อย 70 แห่ง เริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงเป็นกลุ่มแรกในสัปดาห์หน้า

-**อังกฤษ** เริ่มโครงการฉีดวัคซีนในวันที่ 8 ธ.ค. ขณะที่นักจิตวิทยาเผยว่า ผลสำรวจเดือนก่อนพบว่าชาวอังกฤษเกือบ 2 ใน 3 จะรับวัคซีน แต่หลายคนไม่สบายใจที่หลายบริษัทเร่งพัฒนา เกรงเรื่องผลข้างเคียง

-**ฝรั่งเศส** วางแผนแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยจะให้กับผู้ที่พักอาศัยในสถานพักพิงคนชรา 1 ล้านคน และเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นกลุ่มแรก ในต้นปี 2564

-**อียิปต์** นำหุ่นยนต์ซีรา 03 ที่สามารถส่งควบคุมระยะไกล จัดจำใบหน้าและตรวจโควิด 19 ได้ มาใช้งานในรพ. เพื่อลดการติดเชื้อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด

-**ญี่ปุ่น** กำลังจัดส่งพยาบาลทหารไปยังโอซากาและฮอกไกโด ที่กำลังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์จากการระบาดที่เพิ่มสูงจนคนไข้ใกล้ล้น รพ.

-**เกาหลีใต้** ยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในกรุงโซล เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมระดมกำลังทหารไปช่วยตรวจคัดกรองและสอบสวนโรค มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละ 900 คนในสัปดาห์หน้า

-**จีน** อยู่ขั้นพบเชื้อโควิด 19 บนบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็งจากบราซิล อูรุกวัย หน่วยงานท้องถิ่นยืนยันยังไม่ได้ขายในตลาด ขณะที่มีผลต่าง ๆ ส่งซื้อวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาภายในประเทศ แม้วางยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย แต่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ กว่า 1,000,000 คนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วภายใต้การอนุญาตการใช้ฉุกเฉิน และยังไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับผลข้างเคียง

-**อินโดนีเซีย** ได้รับวัคซีนต้านโควิดจากซิโนแวกของจีนแล้ว 1.2 ล้านโดส อยู่เร่งตรวจสอบ

-**เวียดนาม** เริ่มทดลองฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ในมนุษย์ โดยอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรง 20 คน ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. นี้

-**กัมพูชา** กระทบมเปญมีผลตรวจโรคโควิด 19 เป็นบวก อย่างน้อย 32 ราย ทางการสั่งปิดโรงเรียน พิพิธภัณฑน์ โรงภาพยนตร์ และสถานจัดแสดงศิลปะทั่วประเทศ ตลอดจนห้ามการรวมตัวขนาดใหญ่ และจัดงานแต่งงานในกรุงพนมเปญ และ จ.เสียมราฐ หลังพบกลุ่มผู้ติดเชื้อเป็นสมาชิกหลายคนของครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งสอง ด้าน นายฮุนเซน นายกรัฐมนตรี ระบุ จะไม่ประกาศภาวะฉุกเฉิน

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละกว่า 1 พันราย ยอดติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นจนแซงหน้าประเทศจีน

-**สปป.ลาว** ยืนยัน 2 ชาวจีนที่ติดโควิด 19 ทำงานในคาราโอเกะท่าขี้เหล็ก ลักลอบข้ามแดนผ่าน 3 ประเทศ จากลาวเข้าไปจีน สาธารณสุขสั่งปิดเมืองต้นผึ้ง ห้ามประชาชนออกจากบ้าน ให้เรือทุกลำจอดไว้ที่ท่า ห้ามลงเล่นในแม่น้ำโขง

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 67,346,123 ราย มีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเกินหลักล้าน 14 ประเทศ โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย บราซิล รัสเซีย และฝรั่งเศส ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลักแสนในหนึ่งวันคือ สหรัฐฯ 150,679 คน

นโยบาย 3 หมอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, infoquest, thailandplus, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายคนไทยทุกคนรอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน สร้างความเข้าใจให้บุคลากรและผลักดันแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาใกล้บ้าน ไร้รอยต่อ และลดแออัดในรพ.ใหญ่ ตั้งเป้าประชาชนในบุรีรัมย์ ร้อยละ 50 มีหมอประจำตัวครบ 3 คน

เปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.สตึก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ให้บริการวันจันทร์ - เสาร์ รองรับผู้ป่วยในเขต อ.สตึก และใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายได้รับบริการบำบัดทดแทนไตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการ เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยและครอบครัว ลดการเดินทางไปรักษาที่รพ.บุรีรัมย์

ประเด็นข่าว

เปิดดีกอบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.แก้งคร้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, thaigov, thaipbs, thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น รพ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น ช่วยลดความแออัด ลดการส่งต่อไปรพช.ชัยภูมิ และรับมอบเงิน 10 ล้านบาท จากพระเทพมงคลเมธี (หลวงพ่อบุญรักษ์ โชติโก) ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง เพื่อนำไปสร้างห้องผ่าตัด ห้องตรวจหัวใจ และห้อง ICU พร้อมทั้งเปิดกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ชมรม To Be Number One

ประโยชน์นมแม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thailandplus) ทิวช่องไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผย ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลง เด็กทารกแรกเกิด-6 เดือน จำเป็นต้องได้รับภูมิคุ้มกันจากนมแม่ โดยให้ลูกดูนมจากเต้าได้ตามที่เด็กต้องการ ไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่นร่วม เนื่องจากนมแม่มีน้ำและสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และยังมีภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กทุกคนกินนมแม่อย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นสามารถให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น การให้ลูกดูนมจากเต้าจะกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโทซินช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก ช่วยให้ลูกมีการพัฒนาด้านอารมณ์คงที่มากขึ้น และทำให้ลูกคลายความหนาวระหว่างที่อยู่ในอ้อมอกของแม่

เตือนห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวล้างหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, newtv, nationtv, thaipbs, thailandplus)

-ภก.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เตือนอย่าเลียนแบบเรื่องตลกขบขันที่แชร์ในสื่อออนไลน์โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวล้างหน้า เนื่องจากมีสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ มีฤทธิ์กัดกร่อน ออย. ระบุค่าเตือนและอันตรายไว้ชัดเจน ใช้สำหรับฟอกผ้าขาว ขจัดคราบ หรือฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุเท่านั้น หากสัมผัสโดยตรงจะทำให้ผิวหนังไหม้รุนแรง หากเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผย การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักรู้ปัญหาที่ตามมาจากการท้องไม่พร้อม สนับสนุนให้วัยรุ่นสามารถปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดกับผู้ปกครองหรือเภสัชกรได้อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามยุทธศาสตร์ฯ ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 และแนวทางการขับเคลื่อนงานปี 2564 ก.พัฒนาสังคมฯ ก.ศึกษาธิการ และ ก.สาธารณสุข ร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เน้นประเด็นเชิงบูรณาการภาพรวมของยุทธศาสตร์ในด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ เพื่อนำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอในการประชุมฯ ครั้งต่อไป

กม.คุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ออกตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 3 (3) จะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 ม.ค. 2564 ขอให้ผู้ประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และพนักงานที่ทำอาชีพนี้ หรือกำลังจะประกอบอาชีพนี้ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยเฉพาะรายเก่าต้องมาขอใบอนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียนภายใน 27 ม.ค.-25 ก.ค. 2564 ส่วนกลางติดต่อที่ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกรมฯ ส่วนภูมิภาค ติดต่อสสจ.ในพื้นที่ ดูรายละเอียดได้ที่ www.hss.moph.go.th และ www.thaispa.go.th หรือสอบถามสายด่วนของกรมฯ

อุบัติเหตุทางถนน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-กรมควบคุมโรค เผย ระหว่าง 6-12 ธ.ค. 2563 เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เข้าเกณฑ์ของ สธ. (อุบัติเหตุที่เสียชีวิต 5 คนขึ้นไป หรือบาดเจ็บและเสียชีวิต รวม 15 คนขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 39 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บ 644 ราย เสียชีวิต 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.16 แยกเป็น อุบัติเหตุทางถนน 38 เหตุการณ์ และอุบัติเหตุทางน้ำ 1 เหตุการณ์ ทั้งนี้ มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลสำคัญและเป็นวันหยุดยาว รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในประเทศ ดังนั้น ก่อนเดินทางไกลทุกครั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งผู้ขับขี่และยานพาหนะ ผู้ขับขี่ควรมีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศึกษาเส้นทางและตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน การเดินทางเป็นหมู่คณะ ขอให้งดดื่มสุราขณะขับขี่และโดยสาร คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง

ห้ามขายเหล้าเบียร์ออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 7 ธ.ค. ว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการควบคุมวิธีการขายโดยลดและควบคุมการเข้าถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบระยะยาวในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน เป็นกฎหมายที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากกฎหมายฉบับเดิม หากเป็นการซื้อขายโดยตรงที่ร้านและทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่หากมีการจำหน่ายสู่ผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ถือว่าผิดกฎหมายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นข่าว

ทัวร์เส้นทางกัญชาและสมุนไพร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, thailandplus.tv, โลกวันนี้, ผจก.ออนไลน์)

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ อยู่ระหว่างการออกหลักเกณฑ์การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเปิดขายแพ็คเกจทัวร์เส้นทางกัญชาทั่วประเทศในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเพาะปลูกใน 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชลบุรี สมุทรสงคราม ลำปาง แม่ฮ่องสอน และพัทลุง โดยประมาณ 6 เดือนสุดท้ายของปี 2564 จะเปิดงานกัญชาเอ็กซ์โปที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะนำให้ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาประโยชน์ของกัญชา และในอนาคตอาจขยายเป็น 26 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกกัญชา ทั้งนี้ ในระยะแรกจะมีการทำคู่มือแนวทางการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับกัญชา สมุนไพร กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์ในพื้นที่เมืองสมุนไพร พื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ส่วนเส้นทางสมุนไพรนำร่อง 5 จังหวัดแรก ได้แก่ เชียงราย พิชญ์โลก อุตรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา

รพ.สมุทรสาคร เตรียมสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์

-นพ.อนุกุล ไทยฐานันดร ผอ.รพ.สมุทรสาคร กล่าวถึงความคืบหน้าก่อสร้างอาคารจอดรถของ รพ. ว่า ขณะนี้ สธ.สนับสนุนและอนุมัติงบประมาณให้แล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงกลางเดือน ม.ค. 2564 โดยระหว่างก่อสร้างรพ.เตรียมการหาแผนรองรับเพื่อไม่ให้ผู้รับบริการเดือดร้อนเรื่องที่จอดรถ นอกจากนี้ อาคารจอดรถสูง 10 ชั้น ต้องมีลิฟต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว เบื้องต้นมองว่าต้องมีการเก็บค่าที่จอดรถ แต่ต้องแบ่งแยกและดูความเหมาะสม

แจ้งความเท็จลูกหายจาก รพ.ชลบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, sanook, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, มติชน, บ้านเมืองออนไลน์)

-น.ส.ปิยรัตน์ อายุ 37 ปี และนายปัญญา อายุ 29 ปี เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองชลบุรี ว่าตั้งครรภ์และฝากท้องที่ รพ.แห่งหนึ่ง คลอดลูกเมื่อวันที่ 11 ต.ค. แต่เด็กไม่แข็งแรง สำลักน้ำคร่ำ รพ.แรกจึงส่งเด็กไปรพ.แห่งที่ 2 โดยทั้งสองคนไม่ได้ติดตามไปด้วย แต่มีผู้ใช้เบอร์มือถือโทรแจ้งอาการลูกตลอด จนวันที่ 2 ธ.ค. นัดให้มารับลูกกลับบ้าน เมื่อถึงรพ.เจ้าหน้าที่ให้รอกก่อนเพราะเอกสารยังไม่ครบ จากนั้นวันที่ 4 ธ.ค. ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวได้ จึงประสานงานกับตึกกุมารเวชกรรม ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการส่งตัวเด็กมารักษาแต่อย่างใด คาดว่าลูกสาวหายตัวไป

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการสอบสวน พนักงานสอบสวนสังเกตเห็นว่า น.ส.ปิยรัตน์ มีพิรุณคล้ายปกปิดข้อมูล จึงสอบปากคำนาน 4 ชม. จนสารภาพว่าลูกสาวไม่ได้หายจากรพ. แต่ได้แหงลูกไปตั้งตั้งครรภ์ได้ 2 เดือน ไม่กล้าบอกสามี เพราะกลัวถูกทิ้ง จึงกริ่งขึ้น โดยตำรวจระบุว่า หลังรับแจ้งความได้สั่งการ จนท.ตรวจสอบไป รพ.ชลบุรี ได้รับการยืนยันว่า น.ส.ปิยรัตน์ไม่ได้เข้ารับการรักษารักษา จึงเชื่อว่าเป็นการแจ้งความเท็จ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 พันบาท ขึ้นอยู่กับอำนาจศาลแขวงจังหวัดชลบุรี

เตือนภัยฉีดวิตามินตัวขาวเกือบเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์) นสพ.ข่าวสด

-สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กเรื่องเล่าชาวอยุธยา โพสต์เตือนอุทาหรณ์ว่า แฟนไปซื้อคอร์สฉีดวิตามิน “ซูเปอร์โบรท์” ที่คลินิกในห้างแห่งหนึ่งติดกับศูนย์ราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา มีเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่แพทย์เป็นคนให้น้ำเกลือ และสลิ่กอสายทำให้น้ำวิตามิน ไหลลงมาอย่างรวดเร็วและมีฟองอากาศในสายน้ำเกลือจำนวนมาก เมื่อให้วิตามินหมด กำลังจะกลับบ้าน มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก มือเท้าเย็น จึงรีบนำส่ง รพ. แพทย์ต้องรีบฉีดยาแก้แพ้ ให้อาหารหายใจตลอดจน จึงอยากเตือนให้ศึกษาให้ดี เลือกร้านที่ไว้ใจได้ และมีแพทย์เป็นคนทำหัตถการ

โรคปริศนาที่อินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (TNNthailand, ผจก.รายวัน 360 องศา, voathai.com, แนวหน้า, thaipbs, kapook, มติชน, ผจก.ออนไลน์, xinhuthai, ไทยรัฐ)

-เจ้าหน้าที่ทางการอินเดีย กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอาการป่วยปริศนาที่ทำให้ชาวเมืองเอลูรู ในรัฐอานธรประเทศ ถูกนำส่ง รพ.ตลอดสัปดาห์นี้กว่า 350 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แล้ว แต่ผลเป็นลบทั้งหมด ผู้ป่วยเฉพะเด็กๆ มีอาการแสบตา อาเจียน บางส่วนเป็นลมหรือมีอาการชัก ไม่พบหลักฐานการติดเชื้อในตัวอย่างเลือด คาดว่าสาเหตุอาการป่วยน่าจะมาจากน้ำที่ปนเปื้อนหรือมลพิษทางอากาศ และต้องรอผลการตรวจในห้องทดลองเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

